



ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒
เรื่อง ปฏิทินกำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒

ตามที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ ได้ครบวาระลง ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ โดยนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ เพื่อดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ แทนตำแหน่งที่ว่างลง คณะกรรมการสรรหา ได้ออกประกาศปฏิทินกำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ ดังต่อไปนี้

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม	สถานที่
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖	๑. ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ ตามคำสั่งสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ ที่ ๒๖๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ๒. จัดทำประกาศรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคล เพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ ๓. ประกาศปฏิทินกำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ และประกาศรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อ ฯ	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒
วันที่ ๑๘ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ และทางเว็บไซต์ www.ivenr2.ac.th
วันที่ ๒ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	รับสมัครโดย หน่วยงานเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ หรือผู้สนใจสมัคร เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันฯ ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัคร ณ สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ ภายในวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร และแบบใบเสนอชื่อได้จากเว็บไซต์ www.ivenr2.ac.th	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม	สถานที่
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	คณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการ ๑. พิจารณาคณะสมบัติผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ ๒. พิจารณากลับกรองผู้สมัครให้เหลือจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน ๓. สรุปรายชื่อเพื่อเสนอต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ พิจารณาต่อไป ๔. ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ๕. คณะกรรมการสรรหาฯ แจ้งให้ผู้ที่มิรายชื่อตามประกาศ ข้อ ๔ มาแสดงวิสัยทัศน์ และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ ๑. ผู้ที่ผ่านการพิจารณาสรรหา แสดงวิสัยทัศน์ และตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ ๒. สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ ลงมติการคัดเลือกผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	- สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ เสนอรายชื่อผู้อำนวยการสถาบันให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งต่อไป	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายเอกชัย วงศ์วรกุล)

ประธานคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒